

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566

จีดีพีรัฐพื้นที่การเกษตรแคนาดาเติบโตดี หลังแรงงานต่างเข้าทำงานมากขึ้น

หลังจากเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่รัฐบาลกลางแคนาดาได้ออกประกาศแผนระดับการเปิดรับผู้อพยพปี 2023-2025 (2023-2025 Immigration Levels Plan) โดยมีการตั้งเป้ารับชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานและสามารถตั้งถิ่นฐานถาวรไว้ 4-5 แสนคนต่อปีระหว่างปีพ.ศ. 2566-2568 เนื่องจากประเทศกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในทุกสาขางานอย่างมาก ปรากฏว่ารัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แพรรี่ (Prairies) ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเกษตรและปศุสัตว์หลักทางตอนกลางของประเทศ ได้รับอานิสงส์จากการเข้ามาแรงงานต่างชาติมากที่สุด สะท้อนได้จากตัวเลขอัตราการขยายตัวจีดีพีในรัฐสูงสุดเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ ของประเทศ



โดย Marc Desormeaux หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการเงิน Desjardian แคนาดา กล่าวว่า หากแคนาดายังสามารถรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานได้ตามเป้าที่วางไว้ ถือเป็นปัจจัยบวกที่จะส่งผลให้จีดีพีของประเทศและรายได้ต่อหัวของชาวแคนาดาขยายตัวดีขึ้น ซึ่งขณะนี้รัฐอัลเบอร์ตา รัฐซัสเกตเชวาน รัฐมานิโทบา ซึ่งเป็น 3 รัฐที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอิงกับภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญ อาทิ ัญญาพืชอย่างข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี คาโนลา เลนทิล มอลต์ ปศุสัตว์ มีอัตราการขยายตัวจีดีพีสูงสุดในประเทศ เนื่องจากว่ารัฐดังกล่าวได้แสดงความประสงค์ต่อรัฐบาลกลางตั้งแต่เดิมทีในการแสวงหาแรงงานเข้ารัฐ จึงสามารถได้รับการจัดสรรแรงงานต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง

สถานการณ์ตลาดแรงงานในแคนาดายังขยายตัวต่อเนื่อง ล่าสุดทางสำนักงานสถิติแคนาดา เผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นดัชนีวัดความต้องการในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 153,000 ตำแหน่ง ตามการขยายตัวเศรษฐกิจและจำนวนแรงงานที่เกษียณอายุการทำงานเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นาย Marc แสดงความเป็นกังวลว่า ตลาดแรงงานที่กำลังอยู่ในเกณฑ์ดีขณะนี้จะคงอยู่ในระดับนี้ได้ยาวนานแค่ไหน เพราะหลังจากที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยแคนาดาได้

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่น ๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre, Vancouver
1009-1166 Alberni Street
Vancouver BC V6E 3Z3 Canada

Phone: +1 604 687 6400
Fax: +1 604 683 6775
Email: vancouver@thaitrade.ca

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในปีก่อนหน้าถึง 8 ครั้งต่อเนื่องอยู่ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี ซึ่งนับเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 และคาดว่าส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวตลอดปี 2566 เนื่องจากธุรกิจและผู้บริโภคลดการใช้จ่าย เป็นผลให้ผู้ประกอบการอาจลดการจ้างงานลง

อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดา กล่าวว่า ภาวะการจ้างงานที่ตึงตัวในประเทศขณะนี้ เป็นสัญญาณของเศรษฐกิจร้อนแรง (overheated economy) จึงเป็นไปได้ที่ธนาคารต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งจากนี้ ธนาคารจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ภาวะแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพิจารณา นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่อไป

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ นอกเหนือจากความต้องการแรงงานในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ของประเทศแล้ว ขณะนี้ แคนาดายังต้องการรับแรงงานที่มีทักษะฝีมือในงานอีกหลายสาขา เช่น พยาบาล วิศวกร นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น ดังนั้นผู้สนใจเข้ามาทำงานในแคนาดาควรเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เบื้องต้น อาทิ ความพร้อมในด้านทักษะฝีมือแรงงาน และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับงานและชีวิตประจำวัน ความพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ความเป็นอยู่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในมิติการค้า สำนักงานฯ เห็นว่า จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในแคนาดาถือเป็นโอกาสดีสำหรับการขยายตัวทางการค้าระหว่างไทย-แคนาดา โดยผู้ส่งออกไทยควรศึกษาความต้องการและความเข้าใจของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถปรับการค้าเนินธุรกิจและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน และส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับธุรกิจมากที่สุด

ที่มาของบทความ [Prairies stand to benefit the most from boost to immigration target: Desjardins - BNN Bloomberg](#)